

ภาคผนวก ก.

แนบท้ายคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๗๑๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่น (ตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของหน่วยงาน) ให้เป็นไปตามหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามภาคผนวก ก.

อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
<p>๑. อำนาจในการพิจารณาวินิจฉัย สั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการอันเป็นงานประจำโดยทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เกินอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องมีใช้อำนาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งการ อนุมัติหรือปฏิบัติราชการด้วยตนเอง</p> <p>๒. การพิจารณาวินิจฉัย การสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต และการออกใบอนุญาต ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่กำกับดูแล กำหนดให้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยแท้ ซึ่งกฎหมายมิได้ห้ามการมอบอำนาจไว้ และมีได้กำหนดให้เป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๓. การอนุญาต อนุมัติ และลงนามในหนังสือราชการที่เกี่ยวกับการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนมีอำนาจอนุญาตอนุมัติการเข้าออกของข้าราชการ บุคคล สิ่งของ และสินค้าประเภทต่างๆ ตามขอบเขตของระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเว้น กรณีที่มีการระบุว่าเป็นอำนาจเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อได้อนุญาตอนุมัติแล้วให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วยทุกครั้ง</p> <p>๔. การเป็นประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ ที่ตั้งขึ้นตามระเบียบกฎหมาย ข้อสั่งการที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเว้น งานที่ระเบียบกฎหมายระบุว่าเป็นอำนาจเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหรือมอบหมายเป็นครั้งๆ ไป</p> <p>๕. การเตรียมการ สั่งการ และดำเนินการในงานการตรวจราชการ การดูงาน การตรวจเยี่ยม การดำเนินการต่างๆ กรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดินทางมาตรวจราชการ ดูงาน ตรวจเยี่ยม ยกเว้น งานรับเสด็จ งานตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี งานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง งานที่เป็นนโยบายสำคัญและงานที่เกี่ยวข้องกับเอกชน</p> <p>๖. การลงนามในหนังสือเชิญต่างๆ เมื่อใช้อำนาจแล้วให้รายงานผวจ.ทราบ ยกเว้น งานรัฐพิธี งานรับเสด็จ งานนโยบายรัฐบาล งานสำคัญ และงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</p>	<p>- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔</p>

อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
<p>๗. การอนุมัติเบิกเงิน และการอนุมัติสัญญาการยืมเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด วงเงินตั้งแต่ครั้งละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป แต่ไม่เกินครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)</p> <p>ยกเว้น งบกลุ่มจังหวัด และงบกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการเงินสำรองจ่าย</p> <p>๘. การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการสำหรับส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัด</p> <p>๙. การอนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอเดินทางไปราชการในประเทศ ลาทุกประเภท และการอนุญาตออกนอกเขตจังหวัด ยกเว้น การอนุมัติให้ไปฝึกอบรมการไปต่างประเทศระหว่างการลาหรือวันหยุดราชการ</p> <p>๑๐. การอนุญาต อนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ</p> <p>๑๑. อนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ</p> <p>๑๒. การอนุญาตให้ข้าราชการทุกระดับ ไปต่างประเทศระหว่างการลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ ยกเว้น ตำแหน่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สงวนไว้</p> <p>๑๓. การอนุมัติให้ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการลงมา หรือประเภททั่วไประดับชำนาญการลงมา ไปประชุมระหว่างประเทศ</p> <p>๑๔. การลงนามในหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท</p> <p>๑๕. การลงนามในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัด สงวนไว้</p>	<p>- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>- พ.ร.บ. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>

อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
<p>๑๖. การลงนามในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญซึ่งดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนออกจากราชการ ทุกตำแหน่ง ยกเว้นตำแหน่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงวนไว้</p> <p>๑๗. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าชั้นสายสะพาย</p> <p>๑๘. อนุมัติและลงนามเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงานข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส</p> <p>๑๙. การลงนามเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน</p> <p>๒๐. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อใช้อำนาจแล้วให้รายงาน ผวจ.ทราบ</p> <p>๒๑. การบริหารงานบุคคลในทุกกรณีของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับทักษะพิเศษลงมา และลูกจ้างประจำ ที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๒๒. การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการในทุกกรณี ทุกชั้นตอนทุกกระบวนการ ที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณีที่กระทรวง/กรม มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๒๓. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการทหารและลูกจ้างประจำในสายงานสวัสดิการที่ปฏิบัติราชการร่วมกับทางฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยให้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุ เลื่อน ย้าย ออกจากราชการ การพิจารณาบำเหน็จ การลา และการลงทัณฑ์ข้าราชการและลูกจ้าง ในสายงานสวัสดิการทุกกรณี ที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๒๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าบ้าน การรับรองสิทธิการขอรับค่าเช่าบ้าน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านสำหรับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด</p>	<p>เฉพาะหน่วยงานที่หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน</p> <p>- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- หนังสือกระทรวงกลาโหม ที่ กท ๐๒๐๑/๒๒๑๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙</p>

อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
<p>๒๕. ลงนามในแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ และแบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย สำหรับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด</p> <p>๒๖. ลงนามในแบบคำขอรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำหรับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด</p> <p>๒๗. ลงนามในแบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง สำหรับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด</p> <p>๒๘. การลงนามรับรองอายุราชการวันทวีคูณ สำหรับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ</p> <p>๒๙. ลงนามในแบบขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง</p> <p>๓๐. การพิจารณาและลงนามในแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย</p> <p>๓๑. อนุมัติให้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗</p> <p>พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙</p> <p>พรบ.บำเหน็จบำนาญ ๒๕๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>ออกตามความในข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับเงิน การพิจารณา และการขยายระยะเวลาในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่ มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔</p>

อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
<p>๓๒. อนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ</p> <p>๓๓. การอนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตร และการรับทราบการรายงานผลการทำลายเอกสาร</p> <p>๓๔. ลงนามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ <u>ยกเว้น</u> การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเฝ้าระวังรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดทั่วไป</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>- ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>- มติครม. ๑๕ เมษายน ๒๕๔๒</p> <p>- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>